



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



๑๖๘ การบริหารส่วนตำบลจำปาสัก
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินรายละเอียด ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายศิวกร นิรันดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภออำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภออำเภอ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภออำเภอ โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา (๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภออำเภอและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภออำเภอ จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภออำเภอขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภออำเภอ มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวผล การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน จะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๕ และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก

หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,.....)

แผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ ส่วนที่ ๒ บัญชี โครงการ/กิจกรรม

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
 ๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
 ๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 ๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
 ๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล
- จำปาหล่อ จำปาหล่อ
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้อย่างถูกต้อง
- ๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๖๗ และ ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการ สาธารณะหรือ การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นต้น แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียด โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึง ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล จำปาหล่อ ได้มีความชัดเจน ในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อจะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จำปาหล่อเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

ส่วนที่ ๒ บัญชี โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน /โครงการที่ดำเนินการ/คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด/ จำนวนงบประมาณ /คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง/ดำเนินการแล้วเสร็จ

| |
|-------|
| ๘ |
| ผด.๐๑ |

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|--|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน | ๓ | ๖.๕๒ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๕๐ | สำนักปลัด |
| | ส่งเสริม สนับสนุน การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส | แผนงานการศึกษา | ๔ | ๘.๗๐ | ๑,๕๓๐,๐๐๐ | ๑๕.๒๕ | กองการศึกษา |
| | ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยเพิ่มความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ | แผนงานการศึกษา | ๑ | ๒.๑๗ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๕๐ | กองการศึกษา |

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|--|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ป้องกันรักษาโรค ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ตลอดจนการรณรงค์โรคติดต่อที่สำคัญ | แผนงานสาธารณสุข | ๓ | ๖.๕๒ | ๑๘๕,๐๐๐ | ๑.๘๔ | สำนักปลัด |
| | ส่งเสริม สนับสนุน การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๑ | ๒.๑๗ | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๕ | กองการศึกษา |
| | ส่งเสริม สนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๒ | ๔.๓๕ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๑.๓๐ | สำนักปลัด |

| |
|-------|
| ๑๐ |
| ผด.๐๑ |

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|--|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟู สืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนสถาน และกิจกรรมทางศาสนา | แผนงานการศึกษา | ๕ | ๑๐.๘๗ | ๑๖๓,๐๐๐ | ๑.๖๒ | สำนักปลัด |
| | ส่งเสริม สนับสนุน การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส | แผนงานบกลาง | ๕ | ๑๐.๘๗ | ๗,๓๔๔,๐๐๐ | ๗๓.๑๘ | สำนักปลัด |
| รวม | | | ๒๔ | ๕๒.๑๗ | ๗,๕๐๗,๐๐๐ | ๗๔.๘๐ | |

| |
|-------|
| ๑๑ |
| ผด.๐๑ |

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพาสื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฝึกทักษะ และส่งเสริมการบริหารจัดการตลาด | แผนงานสร้างความรู้เข้มแข็งของชุมชน | ๑ | ๒.๑๗ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๒๐ | สำนักปลัด |
| รวม | | | ๑ | ๒.๑๗ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๒๐ | |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งการกำจัด มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย | แผนงานคทหะและชุมชน | ๒ | ๔.๓๕ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓.๕๙ | สำนักปลัด |
| | ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ | แผนงานการเกษตร | ๓ | ๖.๕๒ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๕๐ | สำนักปลัด |
| รวม | | | ๕ | ๑๐.๘๗ | ๓๙๐,๐๐๐ | ๓.๘๙ | |

| |
|-------|
| ๑๒ |
| ผด.๑๑ |

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าห่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๖ | ๑๓.๐๔ | ๙๐,๐๐๐ | ๐.๙๐ | สำนักปลัด |
| | การพัฒนาอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการให้ความทันสมัย สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๗ | ๑๕.๒๒ | ๕๐,๘๐๐ | ๐.๕๑ | สำนักปลัด กองคลัง |
| | การพัฒนาอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการให้ความทันสมัย สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | แผนงานเทศะและชุมชน | ๑ | ๒.๑๗ | ๑๕,๐๐๐ | ๐.๑๕ | กองช่าง |
| | การพัฒนาอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการให้ความทันสมัย สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน | ๑ | ๒.๑๗ | ๓,๐๐๐ | ๐.๐๓ | สำนักปลัด |
| รวม | | | ๑๕ | ๓๒.๖๑ | ๑๕๘,๘๐๐ | ๑.๕๘ | |

| |
|-------|
| ๑๓ |
| ผด.๐๑ |

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|--|--|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | สนับสนุนงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหรือกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๑ | ๒.๑๗ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๑๐ | สำนักปลัด |
| รวม | | | ๑ | ๒.๑๗ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๑๐ | |
| รวมทั้งสิ้น | | | ๔๖ | ๑๐๐ | ๑๐,๐๓๕,๘๐๐ | ๑๐๐ | |

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ.๒๕๖๗ | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
|---|--|--|-------------------|------------------|-------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | พ.ค.๒๕๖๖ | พ.ค.๒๕๖๗ | ค.ค. พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. พ.ค. | ก.พ. มิ.ย. | | เม.ย. พ.ค. |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ป้องกัน รักษาโรค ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ตลอดจนการระงับโรคติดต่อที่สำคัญ | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/การป้องกัน ควบคุม และระงับโรคภัยไข้เจ็บ โรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | "โครงการสร้างพื้นที่ ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในระดับท้องถิ่นภายใต้ แผนยุทธศาสตร์การดำเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรชิตยาราช นารี | สัตว์ควบคุมในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล จำปาหล่อ ทั้ง ๗ หมู่บ้านได้รับ การขึ้นทะเบียนและได้รับการ ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า | ๔๐,๐๐๐ | ตำบลจำปาหล่อ | สำนักปลัด | | | | | | | | เมษายน ๒๕๖๗ |
| ๒ | โครงการณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ | จัดการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่ ตำบลจำปาหล่อ | ๕,๐๐๐ | ตำบลจำปาหล่อ | สำนักปลัด | | | | | | | | กันยายน ๒๕๖๗ |

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๗ | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
|---|---|--|-------------------|---|---------------------------|----------|------|------|-------|-------|------------------------|------|-----------------|
| | | | | | | พ.ศ.๒๕๖๖ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | | พ.ค. | มิ.ย. |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคมและคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟู สืบพอด ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนสถาน และกิจการมทางศาสนา | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น/การปลูกฝังจิตสำนึก | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการเกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์ไทย | จัดโครงการเทิดพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยใน วันสำคัญต่างๆ | ๕๐,๐๐๐ | ตามที่ องค์การ บริหารส่วนตำบล จำปาหล่อกำหนด | กอง การศึกษา | | | | | | | | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น/ส่งเสริมการศาสนา/ประเพณีท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา | จัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา | ๑๓,๐๐๐ | วัดในตำบลจำปาหล่อ | กอง การศึกษา | | | | | | | | กรกฎาคม ๒๕๖๗ |
| ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น/ส่งเสริมการศาสนา/ประเพณีท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยแห่ผ้าห่มพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยแห่ผ้าห่มพระและ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | ๒๐,๐๐๐ | วัดในตำบลจำปาหล่อ | กอง การศึกษา | | | | | | | | เมษายน ๒๕๖๗ |

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ.๒๕๖๗ | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
|---|--|--|-------------------|--|-------------------------------|----------|------|------|-------|-------|------------------------|------|
| | | | | | | พ.ศ.๒๕๖๖ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | | พ.ค. |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๗ แผนงานงบกลาง | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | อุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพอบต.ป่าหล่อ | อุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบล ป่าหล่อ | ๖๕,๐๐๐ | กองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบล ป่าหล่อ | สำนักปลัด | ↔ | | | | | มีนาคม ๒๕๖๗ | |
| ๒.๗ แผนงานงบกลาง | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลป่าหล่อ | ๖,๑๗๔,๐๐๐ | ตำบลป่าหล่อ | สำนักปลัด | ↔ | | | | | กันยายน ๒๕๖๗ | |
| ๒.๗ แผนงานงบกลาง | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | เบี้ยความพิการ | ผู้พิการในเขตพื้นที่ ตำบลป่าหล่อ | ๙๙๐,๐๐๐ | ตำบลป่าหล่อ | สำนักปลัด | ↔ | | | | | กันยายน ๒๕๖๗ | |
| ๒.๗ แผนงานงบกลาง | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | โครงการเห็นคุณค่าในชีวิตร เด็กนักเรียนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลป่าหล่อ | ดำเนินการเห็นคุณค่าในชีวิตร เด็กนักเรียนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลป่าหล่อ โดยศูนย์ช่วยเหลือประชาชน | ๑๕,๐๐๐ | ตำบลป่าหล่อ | สำนักปลัด | ↔ | | | | | พฤษภาคม ๒๕๖๗ | |

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสง อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๗ | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|---|---|---|----------------|------------------|-----------------------|----------|------|------|------|------|-------|--------------------|
| | | | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | |
| <p>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>๒.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส</p> <p>๒.๗ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง/เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมโครงการอื่นๆ</p> | | | | | | | | | | | | |
| ๕ | โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำปาสง ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำปาสง ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑๐๐,๐๐๐ | ตำบลจำปาสง | สำนักปลัด | ←————→ | | | | | | กันยายน ๒๕๖๗ |
| รวม ๕ โครงการ | | | ๗,๓๔๔,๐๐๐ | | | | | | | | | |
| <p>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</p> <p>๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ผักกักกะ และส่งเสริมการบริหารจัดการตลาด</p> <p>๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p> | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมและสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน | จัดฝึกอบรมและสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน | ๒๐,๐๐๐ | ตำบลจำปาสง | สำนักปลัด | ←————→ | | | | | | สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| รวม ๑ โครงการ | | | ๒๐,๐๐๐ | | | | | | | | | |

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/การจัดประชุม สัมมนา อบรม /กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ.๒๕๖๗ | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
|--|---|--|-------------------|------------------|-------------------------------|----------|------|------|-------|-------|------------------------|------|--------------|
| | | | | | | พ.ศ.๒๕๖๖ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | | พ.ค. | มิ.ย. |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งการกำจัด มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ แผนงานเฉพาะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/การบริหารจัดการเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบลจำปาหล่อ | มีการบริหารจัดการและจัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบล | ๓๕๐,๐๐๐ | ตำบลจำปาหล่อ | สำนักปลัด | ← | | | | | | ← | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๒ | โครงการรณรงค์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลจำปาหล่อ | จัดรณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะและมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี | ๑๐,๐๐๐ | ตำบลจำปาหล่อ | สำนักปลัด | ← | | | | | | ← | กันยายน ๒๕๖๗ |
| รวม ๒ โครงการ | | | ๓๕๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

๔.๒ แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ/การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--------------|-----------|---|--|--|--|--|--|---|--------------|
| ๑ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ดำเนินการตีพิมพ์ประกาศประชาสัมพันธ์พันธุกรรมพืชและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในตำบลจำปาหล่อ | ๑๐,๐๐๐ | ตำบลจำปาหล่อ | สำนักปลัด | ← | | | | | | ← | กันยายน ๒๕๖๗ |
|---|--|--|--------|--------------|-----------|---|--|--|--|--|--|---|--------------|

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๖ | | | | | พ.ศ.๒๕๖๗ | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|---|---------------------------|----------|------|------|------|------|----------|-------|------|-------|------|------------------------|------|------|---|---|-----------------|---|
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | ส.ค. | ก.ย. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ← | → | ← | → |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๒ แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ/ป่าไม้ชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลจำปาหล่อ | ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลจำปาหล่อ | ๑๐,๐๐๐ | ตำบลจำปาหล่อ | สำนักปลัด | | | | | | | | | | | | ← | → | ← | → | สิงหาคม ๒๕๖๗ | |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๒ แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ/การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | โครงการปรับภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ | ปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ตกแต่ง พื้นที่บริเวณโดยรอบองค์การ บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ | ๒๐,๐๐๐ | ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบล จำปาหล่อ | สำนักปลัด | | | | | | | | | | | | ← | → | ← | → | กรกฎาคม ๒๕๖๗ | |
| | รวม | ๓ โครงการ | ๔๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ.๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
|--|---|---|-------------------|---|-------------------------------|----------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป/การพัฒนาบุคลากร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบล จำปาหล่อ | จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลจำปาหล่อ | ๑๕,๐๐๐ | ตามที่ องค์การ บริหารส่วนตำบล จำปาหล่อกำหนด | สำนักปลัด | | | | | | | | | | | | | | สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพเพื่อการ บริหารจัดการที่ดี ด้านการ ป้องกันและต่อต้านการ ทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการ มาภิบาล | จัดฝึกอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพเพื่อการบริหาร จัดการที่ดี ด้านการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตและ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการมาภิบาล | ๑๕,๐๐๐ | ตามที่ องค์การ บริหารส่วนตำบล จำปาหล่อกำหนด | สำนักปลัด | | | | | | | | | | | | | | สิงหาคม ๒๕๖๗ |

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ.๒๕๖๗ | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
|--|---|--|-------------------|---|-------------------------------|----------|------|------|------|-------|-------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | | พ.ค. |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของชุมชน | ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยการ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการสื่อสารกับประชาชนโดย ให้ชุมชนเข้ามาส่วนร่วม ในการ ดำเนินกิจกรรมขององค์กร บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และชุมชน ผ่านทาง Facebook , Facebook live , Line , Youtube และ Website | ๑๐,๐๐๐ | ตามที่ องค์การ บริหารส่วนตำบล จำปาหล่อกำหนด | สำนักปลัด | | | | | | | | กันยายน ๒๕๖๗ |

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๗ | | | | | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
|--|--|---|-------------------|--|-----------------------|----------|--------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|--------------------|------|------|--------------|
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | ส.ค. | ก.ย. | |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลการบริหารจัดการที่ดี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | สร้างเครื่องมือเพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | ๓๐,๐๐๐ | ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบล จำปาหล่อกำหนด | กองคลัง | | | | | | | | | | | | | ←→ | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๕ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | สามารถจัดเก็บภาษีทุกประเภท ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ | ๕,๐๐๐ | ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบล จำปาหล่อกำหนด | กองคลัง | | | | | | | | | | | | | ←→ | มีนาคม ๒๕๖๗ |
| ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน/การบริหารงานบุคคล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖ | โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง | จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ | ๑๕,๐๐๐ | ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบล จำปาหล่อกำหนด | หน่วยตรวจ สอบภายใน | | | | | | | | | | | | | ←→ | สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| รวม | | | ๖ | โครงการ | | | ๙๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | | |

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ.๒๕๖๗ | | | | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
|-----|---------|---|-------------------|------------------|-------------------------------|----------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------------------------|
| | | | | | | พ.ศ.๒๕๖๖ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทำให้ความทันสมัย สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-------|--------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| ๑ | เก้าอี้สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๘ ซม.X ๗๐ ซม.X ๑๑๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว (อ้างอิงราคาท้องตลาด) | ๓,๐๐๐ | สำนักงานปลัด | งานบริหาร ทั่วไปสำนัก ปลัด | ↔ | | | | | | | | | | กรกฎาคม ๒๕๖๗ |
|---|-----------------|--|-------|--------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|-------|---------|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| ๒ | โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม กระจก | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อม กระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว | ๗,๐๐๐ | กองคลัง | กองคลัง | ↔ | | | | | | | | | | กรกฎาคม ๒๕๖๗ |
| ๓ | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิง เตี้ย เบาะนุ่มหนึ่ง มีโซ่ไฮดร ริกปรับสูง-ต่ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔ ซม.X ๖๗ ซม.X ๑๐๑ - ๑๒๑ ซม. จำนวน ๑ ตัว | ๔,๐๐๐ | กองคลัง | กองคลัง | ↔ | | | | | | | | | | กรกฎาคม ๒๕๖๗ |

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ.๒๕๖๗ | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
|--|--------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------|------|------|------|------|-------|------------------------|-------|-----------------|
| | | | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการให้ความทันสมัย สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | แก้ปัญหานักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๘ ซม X ๗๐ ซม X ๑๑๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว (อ้างอิงราคาท้องตลาด) | ๓,๐๐๐ | สำนักงานปลัด | งานสังคมสงเคราะห์ สำนักงานปลัด | | | | | | | ↔ | | กรกฎาคม ๒๕๖๗ |
| ๕ | ตู้ปันเย็นกระจกทรงสูง | ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑.๕ ซม. X ๔๕.๗ ซม. X ๑๘๓ ซม. จำนวน ๑ ตู้ (อ้างอิงราคาตามท้องตลาด) | ๗,๐๐๐ | สำนักงานปลัด | งานสังคมสงเคราะห์ สำนักงานปลัด | | | | | | | ↔ | | กรกฎาคม ๒๕๖๗ |
| ๕.๓ แผนงานคหะและชุมชน งานส่วนสาธารณสุข | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖ | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่องๆละ ๓,๐๐๐ บาท -เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๐ แรงม้า -ปริมาตรกระบอกลูกปืนไม่น้อยกว่า ๔๐.๒ ซีซี -พร้อมอุปกรณ์เสริม | ๑๕,๐๐๐ | กองช่าง | งาน สวนสาธารณะ กองช่าง | | | | | | | ↔ | | กรกฎาคม ๒๕๖๗ |

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|-----|---------|---|----------------|------------------|-----------------------|-----------|------|------|------|------|-------|--------------------|
| | | | | | | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการให้มีความทันสมัย สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-------|--------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
| ๗ | เก้าอี้สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๘ ซม x ๗๐ ซม x ๑๑๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว (อ้างอิงราคาท้องตลาด) | ๓,๐๐๐ | สำนักงานปลัด | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษา ความสงบ ภายในสำนักงาน ปลัด | ↔ | | | | | | กรกฎาคม ๒๕๖๗ |
|---|-----------------|--|-------|--------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------|

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--------|---------|---------|---|--|--|--|--|--|--------------|
| ๘ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๓,๐๐๐ | กองคลัง | กองคลัง | ↔ | | | | | | กรกฎาคม ๒๕๖๗ |
| ๙ | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบปฏิบัติการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบปฏิบัติการใช้งานประเภทติดตั้งจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุด | ๓,๘๐๐ | กองคลัง | กองคลัง | ↔ | | | | | | กรกฎาคม ๒๕๖๗ |
| รวม ๙ โครงการ | | | ๖๘,๘๐๐ | | | | | | | | | |